
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   ครั้งที่ ๑ /256๖ 

วันอังคารที่  ๓๑ มกราคม  พ.ศ.256๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
.................................................................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายชัยยุทธ โกละกะ   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางสาววิลาวัลย์ สุบรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายประทีป บุญชู   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายอนุรักษ์ ช่วยสุ้น   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
๕. นายบุรฉัตร เทพนม    กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
๖. นายสนธยา นาคพรหม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางลัดดาวัลย์ สุภากุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายเกรียงไกร โต๊ะหมัด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางเพ็ญทิพย์ เมฆะจำรูญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจิตกร สุวรรณมณี   กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. นายสุพจน์ วิชัยดิษฐ์   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
3. พระสถาพร ฐานวโร   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
4. นางถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์  กรรมการตัวแทนครู 
5. นางสุจิตรา ชุมวาระ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางศิริวิมล ช่วยรักษ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 
2. นางสาวกวิสรา อินทร์เทพ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๐๐  น. 
  นายชัยยุทธ โกละกะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวทักทายคณะกรรมการและ
ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนฯ พร้อมมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการแจ้งเรื่องราว
ตามวาระการประชุม    
   นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน แจ้งขอดำเนินการตามวาระปกติเพื่อขอ
ความเห็นชอบในการย้ายข้าราชการครูและแจ้งการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งนี้เป็นวาระปกติที่ต้องดำเนินการ ซึ่งทางโรงเรียนมีข้อราชการ
ที่ต้องดำเนินการ เพ่ือรองรับการการปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ดำเนินงานของโรงเรียน
ด้วยดีมาโดยตลอด การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือแจ้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอน  
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓ /256๕  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
๑. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาคใต ้(ระดับชาติ)  

ระดับเขตพื้นที ่   เข้าร่วมการแข่งขัน   ๕๖  รายการ 
ผลการแข่งขัน    ๑๓ เหรียญทองชนะเลิศ    ๑๘ เหรียญทอง    ๑๒ เหรียญเงิน    

        ๓ เหรียญทองแดง     ๑๐ เหรียญเข้าร่วม 
จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งทั้งหมด    ๑๕๗  คน 

ระดับภาค(ประเทศ)  เข้าร่วมการแข่งขัน  ๑๒ รายการ 
 ผลการแข่งขัน  ๒  เหรียญทองชนะเลิศ    ๘ เหรียญทอง   ๒ เหรียญเงิน 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งทั้งหมด   ๔๖  คน 
รายการชนะเลิศภาพยนตร์สั้นของโรงเรียนวัดท่าไทรฯ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกระดับ สพฐ. อีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๒. การมอบเงินทุนการศึกษาประจำปี ให้กับนักเรียน ขณะนี้มีเงินจากดอกผลของกองทุน จำนวน
๗๓,๒๖๖.๘๒ บาท (ปี ๒๕๖๔ = ๕๙,๔๓๕.๑๐) เพ่ือจะมอบให้นักเรียน โดยอ้างอิงข้อมูลจากการมอบเงิน
ทุนการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔   ดังนี ้
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ระดับอนุบาล จำนวน.......8.......... ทุน จำนวนเงิน........8,000..........บาท 
 ระดับประถมศึกษา จำนวน........36...... ทุน จำนวนเงิน.......36,000........บาท 
 ระดับมัธยมศึกษา จำนวน.......๑๒....... ทุน จำนวนเงิน........๑๒,000.......บาท 
      รวมจำนวนเงิน         ๕8,000     บาท 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ระดับอนุบาล จำนวน.......8.......... ทุน จำนวนเงิน........8,000..........บาท 
 ระดับประถมศึกษา จำนวน........36...... ทุน จำนวนเงิน.......36,000........บาท 
 ระดับมัธยมศึกษา จำนวน.......๑๒....... ทุน จำนวนเงิน........๑๒,000.......บาท 
      รวมจำนวนเงิน         ๕8,000      บาท 
      เงินคงเหลือ          ๑๕,๒๖๖.๘๒   บาท  
กำหนดมอบทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกท่าน   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เสนอขอ
งบประมาณในส่วนที่เหลือของกองทุนฯ นำไปมอบเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมทั้ง
ในระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน สำหรับส่วนที่เกินจะขอรับ
การสนับสนุนจากสหกรณ์โรงเรียน ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการได้ตามที่เสนอ และสำหรับปีการศึกษา  
๒๕๖๕ มีท่านผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษาเพ่ิมในกองทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าไทรฯ จำนวน  ๔  ราย   
เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐  บาท ประกอบด้วย 
 คุณดุสิตา  โกละกะ           ๒๕,๐๐๐  บาท คุณครูสุคนธ์  หนูจีนเส้ง  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 คุณครูอรวรรณ  พรหมสอน   ๒,๐๐๐  บาท คุณครูวรนาถ  เพชรเกื้อ   ๒,๐๐๐  บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 คณะกรรมการมอบทุนเพ่ิมในกองทุนการศึกษา ประกอบด้วย คุณครูเพ็ญทิพย์ เมฆะจำรูญ จำนวน
๒,๐๐๐ บาท  คุณวิลาวัลย์  สบุรรณ จำนวน ๒,๐๐๐  บาท และคุณประทีป  บุญชู  จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือการพิจารณา 
๓. การพิจารณาและขอความเห็นชอบกรณีครูย้ายตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ศธ๐๒๐๖.๔/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๕  การย้ายของข้าราชการครูแบ่งเป็น ๓ กรณี ประกอบด้วย 
๑) กรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องของตนเอง เพ่ือดูแลบิดามารดาหรือกลับภูมิลำเนา หรือเพ่ืออยู่

รวมกับคู่สมรสหรือย้ายสับเปลี่ยนหรือย้ายด้วยเหตุผลอื่น 
๒) กรณีพิเศษ คือ การย้ายตามคำร้อง เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือถูกคุมคามชีวิตหรือเพื่อดูแล

บิดามารดา คู่สมรส บุตรซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพหรือเพ่ือติดตามคู่สมรส 
๓) กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการย้ายเพ่ือ

แก้ปัญหาการบริหารในสถานศึกษา หรือการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา 
 ช่วงระยะเวลาในการย้าย ครั้งที่ ๑ ยื่นคำร้องในเดือนมกราคม พิจารณาย้ายรอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายนของปีเดียวกัน  ครั้งที่ ๒ ยื่นคำร้องในเดือนกรกฎาคม พิจารณาย้ายรอบที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ของปีเดียวกัน 
 สำหรับรอบการย้ายครั้งนี้ มีผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้าย  จำนวน  ๕  คน  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวขิมมุก นุ่นทิพย์   วิชาเอก สังคมศึกษา ย้ายไป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 
๒. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่าง วิชาเอก ดนตรีไทย ย้ายไป สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
๓. นางสาวทิยา  บัวมณี วิชาเอก คณิตศาสตร์ ย้ายไป สพม.สุราษฎร์ธานี-ชุมพร 
๔. นางสาวณิชา มีแสง วิชาเอก ปฐมวัย  ย้ายไป สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 
๕. นางสาวพิจักษณา เหล่าฤทธิ์ วิชาเอก ปฐมวัย ย้ายไป สพป.มหาสารคาม เขต ๒ 
จากการตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการทั้ง ๕ คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถพิจารณาให้ย้าย

ได้ตามที่เสนอ และโรงเรียนได้กำหนดวิชาเอกที่จะใช้ทดแทน กรณีข้าราชการครูดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้
ย้าย ไว้ท้ายคำร้องขอย้ายของทุกคน  สำหรับในรายของ นางสาวพิจักษณา  เหล่าฤทธิ์  ซึ่งได้ขอไปช่วยราชการที่
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  สพป.มหาสารคาม เขต ๒  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔ นับเวลาจนถึงบัดนี้ ๒ 
ปี  ๖  วัน ตามเอกสารคำร้องของข้าราชการครูผู้นี้ ระบุโรงเรียนขอย้ายไว้แค่ ๓ โรงเรียนและถ้าไม่ได้ตามที่เสนอ
ขอระงับการย้าย  หากข้าราชการครูผู้นี้ไม่ได้ย้าย ก็ยังคงเป็นภาระของโรงเรียนวัดท่าไทรฯ ต่อไปอีก เพราะไม่
สามารถเรียกตัวคืนกลับมาได้  สพฐ.จะทำหนังสือขอให้ช่วยราชการมาตลอด 
มติที่ประชุม   รับทราบและไม่เห็นด้วยกับการขอไปช่วยราชการ แต่ทำให้โรงเรียนต้นทางเดือดร้อน เพราะ
ขาดแคลนอัตรากำลัง 
 ๔.  การกำหนดวิชาเอกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การย้ายของข้าราชการครูในครั้งนี้หรือมีเหตุจำเป็น
อื่นใด โดยขอกำหนดวิชาเอกตามที่โรงเรียนขาดแคลนในขณะนั้นประกอบด้วย วิชาเอก  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
วิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกตามที่ข้าราชการครูขอย้ายในครั้งนี้ โดยความจำเป็นส่วนหนึ่งได้ระบุไว้ในเอกสาร
คำร้องขอย้ายแล้ว  แต่ยังคงต้องกำหนดความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนใหม่ ตามความขาดแคลน ดังนี้  

ลำดับที่ ๑ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ลำดับที่ ๒ วิชาเอกสังคมศึกษา 
ลำดับที่ ๓ วิชาเอกปฐมวัย 
ลำดับที่ ๔ วิชาเอกภาษาไทย  
ลำดับที่ ๕ วิชาเอกดนตรีไทย 
ลำดับที่ ๖  วิชาเอกพลศึกษา 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ  
 ๕.การดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ ๑๖ พ.ค.๖๕ ถึง ๓๐ 
เม.ย.๖๖) ซึ่งโครงการต่างๆ ก็ดำเนินการตามปกติ โดยคาดว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษาอาจจะมีเงินงบประมาณเหลือ



จ่ายแต่ละโครงการที่จะสามารถนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ให้มีสภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นจึงใคร่ขออนุมัติไว้ในหลักการ ขอปรับเปลี่ยนงบประมาณคงเหลือของโครงการที่เหลือจ่าย มาใช้ในโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนฯ ได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการใหม่คือโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนเพิ่งได้รับนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
โรงเรียนฯ ขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม  จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้เป็นสถานที่ ที่นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน โดยอาจจะต้องมีการวางแผนใน
การดำเนินงานและใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการอีกครั้งหนึ่ง   จึงนำเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ทราบไว้เป็นเบื้องต้น 
มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบตามที่เสนอ หากโครงการใดทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สถานศึกษาก็สามารถดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควร 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน 

- การร่วมกิจกรรมแยกขยะเปียกและแห้งในชุมชน โรงเรียนได้ดำเนินการในส่วนของโรงเรียนผ่าน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ   
ปิดประชุมเวลา   1๑.00  น. 
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